

TIN PHẬT SỰ CHÙA HOA NGHIÊM

Thiện Đức

Phật Pháp là tất cả những gì không ngoài thế gian pháp. Nói cách khác, Phật Pháp và thế gian pháp là pháp bất nhị vậy. Cho nên, dù nói là tin Phật sự, nhưng nó chính là sinh hoạt của chúng ta, trong đời sống hằng ngày, kính mời quý vị theo dõi:

1. MỪNG TẾT NHÂM NGỌ:

Như đã dự đoán từ xuân năm rồi, ban tổ chức mừng xuân chùa Hoa Nghiêm năm nay đã nỗ lực chuẩn bị từ một tháng trước Tết, qua rất nhiều buổi họp, qui tụ rất nhiều thành phần Phật tử trong phân công trách nhiệm. Quan trọng nhất là làm sao bảo đảm được sự an lạc, thanh thoát, vui vẻ nơi mọi người Việt Nam du xuân tại chùa Hoa Nghiêm trong những ngày đầu xuân.

Vườn mai các loại và đèn kết rục rỡ, sáng rực ở sân chùa là những đặc trưng của chùa Hoa Nghiêm.

Một sân khấu lộ thiên được dựng lên cho chương trình phụ diễn văn nghệ vui xuân. Múa lân, đốt pháo bông, cũng là những cố gắng mới mẻ, chưa từng có ở những năm trước đây, trong nhiệt tình sáng tạo một cách tận hiến có ý nghĩa cho mùa xuân dân tộc.

Kết quả mỹ mãn của ba ngày Tết là một thành quả to lớn, đầy trách nhiệm, gian khổ mà mỗi một thành viên Phật tử nhiệt tình đóng góp. Thầy Trụ Trì chùa Hoa Nghiêm và toàn ban Trị Sự, trân

trọng cảm ơn toàn ban tổ chức du xuân Nhâm Ngọ, trân trọng cảm ơn toàn thể đồng hương Phật Tử xa gần đến viếng chùa.

Quý vị là những cánh én tô điểm đậm nét cho khung trời xuân Hoa Nghiêm càng thêm khởi sắc và hòa quyện vào nhau trong niềm tin yêu thấm thiết của nghĩa tình dân tộc và đạo pháp.

Chùa Hoa Nghiêm cũng trân trọng cáo lỗi chung vì những sơ sót có thể gây phiền lòng quý vị vì chỗ đậu xe, hoặc an toàn công cộng. Đặc San Hương Đạo sẽ có một diễn đàn chung để góp nhặt và lắng nghe ý kiến của quý vị từ mọi phía, để cho vai trò phụng sự lợi tha của chúng tôi ngày một hoàn hảo hơn.

Tiên nghi của chùa Hoa Nghiêm năm nay có khác hơn năm rồi vì chúng ta đã có một cái cổng Tam quan khang trang. Nhưng chúng ta vẫn chưa có một cái Hall lớn để làm nơi tụ điểm, vẫn chưa có 1 chánh điện lớn đủ để đáp ứng cho hàng ngàn Phật tử lễ Phật đầu năm.

Xin hãy cùng chúng tôi góp phần cầu nguyện cho đủ duyên xây cất để mùa xuân năm tới chúng ta sẽ có 1 mùa xuân khang trang nhất.

2. TIN LÀM BÁO

Thế là tờ báo HƯƠNG ĐẠO đã được ra mắt số đầu tiên, đã được đến tay quý vị Phật tử xa gần



Thiếu nhi Hoa Nghiêm ngày tết Nhâm Ngọ